

แบบสรุปผลการเยี่ยมชมความระบบส่งเสริมเกษตร ระดับทีม

ทีมที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visit.4

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ
งานนโยบาย กระทรวง ฯ	ติดตามการดำเนินงานของ ศพท.	พื้นที่ตำบลกบเจา	ติดตามการดำเนินงานของ ศพท.เกษตรกรเข้า ร่วม 20 ราย	ศพท. ยังขาดเงินทุนในการดำเนินงาน เนื่องจากพื้นที่ที่ตั้ง ศพท.ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ เช่า	ร่วมกันสร้างเงินทุนในการพัฒนาศูนย์และ การดำเนินงาน สร้างองค์ความรู้เพื่อลด ต้นทุนในด้านต่างๆที่ทำการส่งเสริมแล้วเก็บ ออมเงินบางส่วนเพื่อใช้ในงาน ศพท.	ควรมีการวางแผนการเก็บรวบรวมเงินทุนจากเกษตร บางส่วนเพื่อพัฒนาศูนย์หรือหาพื้นที่ตั้งศูนย์ใหม่ที่ ไม่ใช่พื้นที่เช่า
	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม แปลงใหญ่	พื้นที่ตำบลน้ำเต้าและตำบลบาง หลวง	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย	ไม่มีกรวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลด ต้นทุนการผลิต ประสบปัญหาเรื่องน้ำใน หน้าแล้ง	สร้างการรับรู้ให้เห็นความสำคัญของการ ผลิตสารชีวภัณฑ์ และร่วมกับสมาชิกวาง แผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ มีการรวมกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง	ควรมีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการผลิตให้แก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรใน พื้นที่ของแปลงใหญ่ และติดตามข่าวสารด้าน ชลประทานอย่างต่อเนื่อง
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	หมู่ 3 ตำบลกบเจา	ติดตามการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงจุดเรียนรู้	พบปัญหาเรื่องโรคพืชบางชนิดแต่ยังไม่มีการเกิด ในปริมาณน้อย ยังพอควบคุมได้	แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการ กำจัดโรคพืช และมีพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้	ควรมีการใช้กลิ่นโคของคชข.ในพื้นที่ในการแก้ปัญหา การระบาดของโรคพืช และคอยติดตามแปลงจุด เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
	Smart Farmer & YSF	หมู่ 2 ตำบลบางหลวง	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของ Smart Farmer	พื้นที่แปลงเกษตรและจุดการเรียนรู้อยู่ใกล้บ่อ ทราย หากมีการปล่อยน้ำจากบ่อทรายก็จะ ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำที่ไม่ได้คุณภาพ	พัฒนาบ่อน้ำของตนเองในพื้นที่เพื่อเก็บไว้ใช้ ในการเกษตรเอง	พัฒนาบ่อน้ำของตนเองในพื้นที่เพื่อเก็บไว้ใช้ใน การเกษตรเอง ทำแนวกันไม่ให้หน้าในพื้นที่ของตนเอง ปะปนกับน้ำบ่อทราย
งานภารกิจกรมฯ	ศตปช.	หมู่ 8 ตำบลกบเจา หมู่ 2 ตำบล บางหลวง	การถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยสูตรต่างๆเพื่อใช้ ในพื้นที่การเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วม 15 ราย	เกษตรกรบางรายไม่มีความรู้ในการผลิตไว้ใช้ เอง	ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการลดต้นทุน การผลิต และสร้างองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ย	ควรมีการวางแผนการผลิตปุ๋ยให้เหมาะสมกับค่าของ ดินในพื้นที่การเกษตรอย่างสม่ำเสมอ
	วิสาหกิจชุมชน	ตำบลไทรน้อยและตำบลบางหลวง	ประชุมประเมินศักยภาพตามแผนการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ผู้เข้าร่วม 20 คน	บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ มีข้อเสียในด้านการ เก็บรักษา และการจำหน่าย	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีหน่วยงานอิสระและ หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์	ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	ตำบลบางหลวง ตำบลบางบาล ตำบลบ้านคสัง	เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	แนะนำการใช้งาน Farm book เกษตรกรส่วนใหญ่ อายุเยอะ และไม่มี โทรศัพท์ Smart phone	ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ให้อาสาสมัครเกษตรกรเป็นแกน หลักในการขึ้นทะเบียน	ควรมีการประชาสัมพันธ์เกษตรกร รวมถึงลูกหลาน เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน Farmbook
งานปกติ	งานทะเบียนเกษตรกร	ตำบลวัดตะกู	ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร ทั้งแบบเขียน ทบ.01 และระบบ Farm book เกษตรกรเป้าหมาย 15 คน	เกษตรกรส่วนมากมีอายุเยอะและไม่มี โทรศัพท์ที่สมารถโทรไปและไม่มีความรู้เรื่องการ ใช้ Farm book	ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ขั้นตอนการ ปรับปรุง Farm bbook แก่อาสาสมัคร เกษตรกร และเกษตรกร	ส่งเสริมให้ออม. ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน Farm bbook เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าว นาปี 2563/64	ตำบลวัดตะกู	ติดตามการปลูกข้าวในพื้นที่ในพื้นที่ เพื่อเก็บ ข้อมูลรายงานข่าวนาปีรายสัปดาห์ให้สำนักงาน เกษตรจังหวัดฯ เกษตรกรเป้าหมาย 5 คน	พื้นที่บางส่วนยังไม่มีน้ำในการทำนาและฝนยัง ตกไม่มาก ทำให้บางพื้นที่ขาดน้ำในการทำนา	ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลการจัดสรรน้ำของกรม ชลประทานอย่างสม่ำเสมอ	ควรมีการร่วมกันสร้างพื้นที่เก็บน้ำและมีแผนบริหาร การใช้น้ำ ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลการจัดสรรน้ำของกรมชลประทานอย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....

(นางศิริ ตรีมรรค)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอวังน้อย รักษาการแทน
เกษตรอำเภอบางบาล

